



ที่ รอ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๐๔

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. สำเนาประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (นายกเทศมนตรี และนายองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ ชุด
 ๓. สำเนาประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด โดยการสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ (นายกเทศมนตรีและนายองค์การบริหารส่วนตำบล) และกรรมการ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ให้ดำเนินการโดยการประกาศรับสมัครความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครโดยให้ปิดประกาศรับสมัครไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

/เพื่อแจ้ง...

เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงพล ใจกริ่ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร / โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๘๙๑๐